

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางลำพูล อินทศรี	ประธานสภา		
๒	นางเพลินจิต แสงสุข	รองประธานสภา		
๓	นางสาวฉวีวรรณ ชาวไร่	เลขานุการสภา		
๔	นางวิลาวัลย์ มั่นคง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑		
๕	นายฉลาม สุภาพันธ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓		
๖	นางสาวสถาพร อินไชยา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔		
๗	นางปราณี เพชรพา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕		
๘	นายสง่า วรอินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖		
๙	นายมนต์ชัย สืบพา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗		
๑๐	นายบุญส่ง นันทา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	-	
๑๑	นางฉวีวรรณ อินทวงศ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙		
๑๒	นางบวร ยางธิสาร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑		
๑๓	นายสังคม เศษฐานัน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒		
๑๔	นายประสงค์ ศรีเรือง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓		

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางเจษฎาพร ศรีไวทอง	นายก อบต.		
๒	นางศุภมาส งามกลาง	รองนายก อบต.		
๓	พ.จ.ช.ทวีศักดิ์ สิริสวัสดิ์	สภา-ค.อ. อบต.		
๔	นางประวีระ วงศ์ไฉน	ผอ. กองส่งเสริม อบต.		
๕	นางฉวีพร งามบุญ			
๖	นายทองดี ไสยลา	สภา อบต.		
๗	นายอนุช วัฒนชัย	สภา อบต.		
๘	นางฉวีพร งามบุญ	สภา อบต.		
๙	นายสุรภักดิ์ งามบุญ	สภา อบต.		

๑๐ นายราเชน หันนันทน์ สภา อบต.

หัวข้อและรายละเอียดการประชุม

เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม	
ระเบียบวาระที่ ๑	ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯ	วันนี้ท่านบุญส่ง นันทา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ลา
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ	ให้สมาชิกพิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่
มติที่ประชุม	รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
	-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประธานสภาฯ	ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบไปแล้วนั้น เนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใด ยื่นขอแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณในวาระ ๒ จึงขอเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกที่มีข้อสงสัยได้ซักถาม ก่อนที่จะมีการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระต่อไป
นายสง่า วรอินทร์	สอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณงบดำเนินการ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งไว้ และมียอดต่างเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่ทราบว่าเป็นรายการใหม่ที่ต้องจ่ายหรืออย่างไร
นายก อบต.	มอบให้ผู้รับผิดชอบชี้แจง
หัวหน้าสำนักปลัด	ในปีที่ผ่านมาเป็นการตั้งไว้ในแต่ละกองจึงไม่มีรายละเอียดในตารางปีที่ผ่านมา สำหรับรายละเอียดชี้แจงการใช้จ่ายอยู่ในหน้าที่ ๘/๖๙ ที่เป็นเงินจำนวนมากเนื่องจากปีนี้รวมเอาค่าใช้จ่ายจากทุกกองมาตั้งรวมไว้ที่สำนักปลัดทั้งหมด
นายประสงค์ ศรีเรือง	สอบถามการตั้งงบประมาณปรับปรุงต่อเติม ดัดแปลงอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ไม่ทราบว่าจะดำเนินการจุดใด เพราะอาคารก็ยังอยู่ในสภาพปกติ
นายก อบต.	การปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนใดเป็นการคาดการณ์ในปีนั้นๆ หากงบประมาณไม่ได้นำมาใช้ก็ตกเป็นเงินสะสม
ปลัด อบต.	อาคารในความดูแลของ อบต.ไม่ใช่เฉพาะอาคารที่ทำการเท่านั้น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ทั้งสองแห่งก็อยู่ในความดูแล งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ได้กำหนดว่าปรับปรุงส่วนใด เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ส่วนใดของอาคารที่จะชำรุดจนทำให้ต้องได้ปรับปรุง หรือต่อเติม เพราะเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อใช้ดูแลทรัพย์สินของ อบต.

นายฉลาม สุภาพันธุ์ สอบถามการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โซล่าเซลล์ จำนวน ๒๐ ชุด จะนำไปติดตั้งที่ใด และการสร้างโรง
จอดรถที่ติดไฟฟ้าจำนวน ๔ จุด เปลี่ยนเป็นโซล่าเซลล์ได้หรือไม่

นายก อบต.
รก.ผอ.กองช่าง มอบให้กองช่างตอบข้อซักถาม

นายสังคม เศษฐานัน การจัดซื้อโซล่าเซลล์มาจากความต้องการที่เสนอเข้ามา เพื่อนำไปติดตั้งในจุดเสี่ยงในพื้นที่
ที่ตำบลชุมภูพร ส่วนการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงจอดรถ ต้องขอไปดูระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
และมาตรฐานครุภัณฑ์ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

นายสังคม เศษฐานัน เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ก็อยากเสนอท่านประธานสภาขอให้สมาชิกลงมติเห็นชอบ
ข้อบัญญัติเลย

ประธานสภาฯ ที่ให้โอกาสสอบถามเพื่อให้สมาชิกเราได้เรียนรู้ และฝึกฝนให้เก่งขึ้น

นายสง่า วรอินทร์ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ปีนี้ลดลงไม่ทราบว่าเป็นเพราะจำนวนเด็กลดลง
หรือเพราะปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในศูนย์เด็กหรือไม่ ที่ทำให้จำนวนเด็กน้อยลง
อยากฝากผู้บริหารได้ลงไปติดตามดูแลด้วย

นายก อบต. สำหรับข้อบัญญัติปีนี้ไม่มีการแปรญัตติ แต่มีสิ่งที่ยากฝากไปถึงผู้บริหารคือเรื่องการ
ควบคุมการใช้รถยนต์ของทางราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด เรื่องการใช้รถยนต์ของทางราชการมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการ
ศึกษา มอบให้หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจง

ประธานสภาฯ จำนวนเด็กที่ลดลงไม่ได้เกิดจากปัญหาของบุคลากรของศูนย์เด็ก เนื่องจากปัจจุบัน
สถานศึกษาเอกชนมีมากขึ้น ผู้ปกครองมีตัวเลือกที่จะให้ลูกหลานไปเรียนตามสมัครใจ
ในการประชุมผู้ปกครองทุกครั้งก็ได้แจ้งที่ประชุม หากมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรในศูนย์
ให้แจ้งมายัง อบต.ได้ตลอด

มติที่ประชุม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และในการประชุม
วันนี้ไม่มีการการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณในวาระ ๒ จึงจะขอมติสภาฯเพื่อเห็นชอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นางบวร ยางธิสาร นำเรียนปัญหาถนนชำรุดเส้นห้วยบ้าน ห้วยกระทาด ที่ชำรุดทุกปีแม้จะมีการซ่อมแซม
ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงอยากเรียนเชิญท่านรองประธานสภาฯ ท่าน ส.อบต.สง่า
ออกไปดูและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นายสังคม เศษฐานัน ฝากเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณในปีต่อไป หวังว่างบโครงสร้างพื้นฐาน
จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าหมู่บ้านละ สามถึงสี่แสนบาท

นายก อบต. งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานฝากท่านสมาชิกที่อยู่ลำดับต้นๆที่รับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของชาวบ้าน ได้ช่วยกันดูแลปัญหาความต้องการเพื่อนำมาแก้ไขต่อไป
ส่วนการตั้งงบประมาณจะได้วงเงินเท่าไรก็อยู่ที่การได้รับจัดสรรในแต่ละปี และการ
บริหารจัดการโครงการในปีนั้นๆ

นายสง่า วรอินทร์ ตามที่ท่านบวรนำเรียนปัญหาถนนชำรุด ผมใช้ถนนเส้นนั้นเป็นประจำ ซึ่งสภาพถนน
ดังกล่าวเป็นที่ลาดชัน ถึงจะซ่อมเสร็จพอถึงฤดูฝนน้ำก็จะเซาะไปหมด ฝากผู้บริหาร
และนายช่าง ออกไปดูและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และฝากเรื่องข้อพิพาทของ ม.๖

นายก อบต. อยากให้ท่านนายกช่วยเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อวางท่อน้ำขนาดใหญ่ให้น้ำไหลสะดวก เรื่องข้อพิพาทหมู่ที่ ๖ ทางท่านนายอำเภอได้เรียกไปไกล่เกลี่ยแล้ว แต่ก็ยังเหมือนเดิม คือไม่มีใครยอมใคร ก็คงต้องหาแนวทางอื่นแก้ไขปัญหาต่อไป


นายทองผา ไสยะลา แจ้งการแก้ไขปัญหาลานนลูกรังที่สัญจรลำบากในช่วงหน้าฝน ได้ดำเนินการไปหลายเส้นแล้ว ถ้ามีเส้นใดอยากให้ดำเนินการก็ให้แจ้งเป็นหนังสือเข้ามา เมื่อท่านนายกสั่งการจะได้ ออกไปดำเนินการแก้ไขให้

ร.อ.ผอ.กองช่าง ที่หมู่ ๙ ได้หินไปซ่อมแซมถนนลูกรังที่สัญจรลำบาก เนื่องจากเป็นหมู่บ้านแรกๆที่ส่งเรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนเข้ามา ซึ่งหากจะทำเหมือนกันทุกหมู่บ้านงบประมาณคงไม่เพียงพอ

นายสังคม เศษฐานันท์ สังเกตห้องประชุมไม่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ติดไว้เหมือนเดิม ผากผู้บริหารแจ้งผู้ดูแล พิจารณาด้วย

นายก อบต. ผากหัวหน้าสำนักปลัดรับไปดำเนินการ

ประธานสภาฯ ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. นัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. แต่งกายชุดสุภาพ

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)
เลขานุการสภาฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นายสง่า วรอินทร์)


(นายสังคม เศษฐานันท์)


(นางสาวสถาพร อินไชยา)